



ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ตามประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัด สำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานราชการดังกล่าวเสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี สังกัด สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ปทุมธานี และขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง
ดังกล่าว โดยเรียงตามลำดับคะแนนสูงมาหาลำดับต่อไปนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
๑	๐๑	น.ส. ณัฐชา ทิพย์จรัสไพบูลย์
๒	๐๕	น.ส. ดลนภัส ทิพย์ศรี
๓	๐๗	น.ส. ลภัสสรดา สว่างการ
๔	๐๓	น.ส. อุบล พวงแก้ว
๕	๐๘	น.ส. เพ็ญประภา ท่าดี
๖	๐๔	น.ส. รุ่งนภา พรหมดวง
๗	๐๖	น.ส. สุธาสินี บุญส่ง
๘	๐๒	น.ส. วรัญญา โววงค์ดี

อนึ่ง บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ๒ ปี นับแต่
วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุ
บัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย คือ

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด
๔. เมื่อสำนักงานฯ ประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกัน

ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งว่างที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับที่ ๑-๒ มารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (ชั้น๔) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยในวันที่มารายงานตัวให้นำรูปถ่ายขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ และใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดและโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นางวีรภรณ์ บุญญาสุนธิ์)
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี